



ที่ ลพ ๗๒๒๐๑ / ว ๐๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
ม.๑ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ้ง ลพ ๕๑๑๓๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าพลู

เรียน นายจันทกษณ์ ไซ่ง.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้จัดทำวารสารขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน ตลอดจนกิจกรรม โครงการต่างๆของหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูจึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านและประชาชนทั่วไปรับทราบ โดยทั่วกัน ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก QR Code แนบมาพร้อมนี้ ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมีแก้ว นุผาเลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู



QR Code วารสาร อบต.ป่าพลู

สำนักปลัด

โทร. ๐ ๕๓๐๙ ๖๐๖๓ ต่อ ๒๗

โทรสาร. ๐ ๕๓๐๙ ๖๐๖๓ ต่อ ๓๔



วารสารประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพล

ตำบลป่าพล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน มีนาคม 2565

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖



วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพล นำโดยนายชาญณรงค์ วงศ์จันทร์ดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้ดำเนินการเก็บขยะบริเวณริมถนนและหน้าสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพล

ประชุมประชาคมตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน



วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพล นำโดยนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลป่าพล พร้อมด้วยนายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพล และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ประชุมประชาคมตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อำเภอบ้านโฮ่ง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยกองเลาะ ตำบลป่าพล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมี นายวัชชพล บาระมี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดการประชุม

โดยในที่ประชุม ประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่ ได้เสนอเรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องจากพื้นที่บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าพลนั้น ค่อนข้างจะประสบปัญหาเรื่องน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมไปถึงการทำเกษตร จึงได้มีการนำเรียนในที่ประชุมและได้มีการบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปบูรณาการในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน อำเภอบ้านโฮ่ง ต่อไป



www.facebook.com/อบต.ป่าพล

<https://paplu.go.th/>



วารสารประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน มีนาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู บูรณาการร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอบ้านโฮ่ง และประชาชนจิตอาสาบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู จังหวัดลำพูน ปฏิบัติที่ศูนย์ ให้ความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดห้วยหละ ๑ โดยมีนายประเชิด สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธีฯ

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการ ชักซ้อมแนวทางเรื่องการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการ บริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่าง ยั่งยืน (Geo-social Map) จังหวัดลำพูน

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายมีแก้ว นุผาเสลา นายกองคการบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้ นายวิเชียร อุดสม รองนายกองคการบริหารส่วนตำบล ป่าพลู พร้อมด้วย นายกฤษณะ หม่อมปัญญา เลขานุการนายกฯ นำทีมกองช่างองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าพลู ดำเนินการชักซ้อมถึงแนวทางในการ จัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) จังหวัดลำพูน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ



www.facebook.com/อบต.ป่าพลู

<https://paplu.go.th/>





วารสารประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน มีนาคม 2566

ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติวาตภัย



วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นายมีแก้ว นุมาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วย นายวิเชียร อุดสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติวาตภัยจากพายุฤดูร้อน ในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลู โดยได้ดำเนินการมอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบคสังคาพร้อมสังกะสี ให้กับประชาชนในตำบลป่าพลูที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลมพายุรุนแรงที่พัดหลังคาบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าพลูที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านป่าพลู หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยหละ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งมัน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยแหง หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยโทก หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่พัฒนาและหมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่ศรีบุญเรือง

ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู"



วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายมีแก้ว นุมาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้ นายชาญณรงค์ วงศ์จันทร์ดีบ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ,สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ โรงพยาบาลบ้านไผ่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหละและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ ในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลู จำนวน ๕ ราย



www.facebook.com/อบต.ป่าพลู

<https://paplu.go.th/>





วารสารประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน มีนาคม 2566

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ให้กับเด็กปฐมวัย



วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดย นางสาวนงลักษณ์ กันทะวัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ให้กับเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติตนในพระพุทธศาสนา ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเป็นคนดีต่อสังคมและตนเองรวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นายมีแก้ว นุฒาเสานายกองคการบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำเครื่องจักรกลฯ ลงพื้นที่ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านใหม่ศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลป่าพลู เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกสบายในการสัญจรให้กับเกษตรกร ที่อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร

